

Sự Sống & Tình Người

VÂN PHI

Cái chết bất ngờ của một người phụ nữ Việt Nam đã làm xúc động bàng hoàng, gây xôn xao lẫn sợ hãi trong cộng đồng người Việt ở San Jose và những vùng phụ cận. Nhiều người đã không tin đây là sự thật.

Một chiều thứ sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2011, vài người bạn thân của Cindy Nguyễn thông báo qua các đài tiếng Việt địa phương rằng cô đã mất tích. Trưa hôm ấy, cô gọi về văn phòng địa ốc nhờ bạn bè đến giúp cầu bình điện, xe cô bị hư tại bãi đậu xe trong khu The Plant shopping center, ở góc đường Monterey Road và Curtner Avenue. Nhưng sau đó, cô nói đã có một người đàn ông tới giúp. Thế rồi, mọi người đều không liên lạc được với cô.

Ngày hôm sau, trên tờ nhật báo San Jose Mercury News đăng tin cảnh sát đã tìm thấy một thi thể của một phụ nữ Á Châu trước một

căn nhà trên đường số 12, San Jose. Sở cảnh sát đã huy động tất cả nhân viên công lực truy tìm tên hung thủ người Mỹ tên Paul Ray Castillo, 33 tuổi, từng nhiều lần vào tù ra khám. Trước khi cướp xe, bắt cóc, rồi thủ tiêu Cindy, hắn đã bắn một người đàn ông tại một trạm xăng cách thương xá Plant hơn một dặm đường, cũng cướp của rồi bỏ chạy. Nạn nhân chỉ bị thương nặng và được chở đến bệnh viện cấp cứu. Đến sáng Chủ nhật, tên sát nhân mới bị cảnh sát bắt tại một tiệm pizza ở tận West Sacramento.

Một nhóm thân hữu của Cindy Nguyễn đã tổ chức Đêm Thắp Nến tưởng niệm cô, sau đó một tuần, cũng ngày Thứ sáu đau thương, tại địa điểm nơi chiếc xe của cô bị cướp và giết chết, gần tiệm Mc Donald. Khoảng 2000 người đã lần lượt đến tham dự, đa số là bạn bè, những người thân trong gia đình, các đồng hương Việt Nam, nhưng cũng có nhiều sắc dân khác như người ▶

► Mẹ, người Phi, người Hoa, người Mỹ ... , có các phóng viên báo chí, truyền hình, và một số nhân vật trong chính quyền địa phương. Rất nhiều xe cảnh sát đậu chung quanh để giữ gìn an ninh trật tự. Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn gọi lời chia buồn đến gia quyến người bất hạnh, và cảm ơn các cảnh sát viên đã phải làm việc liên tục mấy ngày quyết tìm bắt cho được hung thủ giết người. Ông cảnh sát trưởng San Jose, Chris More hứa sẽ tìm công lý cho Cindy. Cô Trương Gia Vy, chủ nhiệm tuần báo Việt Tribune, kêu gọi mọi người hãy cầm tay người bên cạnh, tỏ tình thương yêu và đoàn kết. Ca sĩ Ý Lan bay từ Nam Cali tới, chỉ vì thương cảm cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Cô tiễn đưa một người chưa quen bằng mấy câu hát trong nhạc phẩm Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi,... thật là cảm động.

Giữa bầu trời sâu thẳm, những ngọn nến trắng tỏa sáng lung linh trong bàn tay mỗi người đã thắp lên niềm hy vọng của con người, xóa đi màn đêm u tối của bạo lực và tội ác. Những ngọn nến làm ấm lòng người ra đi, và làm nở hoa tình thương cho những người ở lại. Đã lâu lắm rồi, Thung Lũng Tình Thương này mới có sự tập hợp đông đảo đồng hương Việt Nam trong Đêm Thắp Nến đặc biệt này. Cindy Nguyễn là một người đàn bà bình thường trong xã hội, nhưng sự ra đi của cô đã không tầm thường. Mọi người đều thương tiếc trước cái chết tức tưởi, bi thảm của cô. Mọi người đều quý mến cô qua tính nết, tài năng, tinh thần lạc quan trong cuộc sống, tấm lòng nhân hậu đã giúp đỡ nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn, nhiệt tình trong các công việc từ thiện.

Cindy đã có một thời huy hoàng với công ty địa ốc Lakami, nhưng không ngờ trong cơn khủng hoảng địa ốc và tài chánh năm 2008, cô trở nên trắng tay như nhiều nhà đầu tư khác. Sau đó, cô về Việt Nam nghiên cứu làm ăn. Khi



thấy không có cơ hội phát triển, cô quay trở lại San Jose làm việc với PN Real Estate Group. Rồi cô cộng tác trong chương trình phát thanh Ban Mai và Dạ Thanh trên làn sóng AM 1290 của hệ thống truyền thông Viên Thao. Với giọng nói miền Nam lưu loát dễ thương, chân tình, cô luôn chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, hướng dẫn nghệ thuật nấu ăn với Xuân Hồng, chủ nhân nhà hàng Nha Trang. Cô thường giới thiệu và còn trở tài nấu món cá nục kho mía “ngon bá cháy” của mình cho bạn bè thưởng thức. Do đó, cô đã được rất đông thính giả thương mến đón nghe mỗi ngày.

Sự ra đi quá đột ngột của Cindy là một sự mất mát lớn cho một gia đình có ba đứa con còn đi học, và cho cộng đồng chúng ta. Cô đã để lại cho mọi người một bài học giá trị về cuộc sống. Khi thành công, không kiêu ngạo. Lúc thất bại, không chán nản. Cô luôn vui vẻ, hết lòng vì bè bạn, luôn yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Sự ra đi của cô còn là tiếng chuông báo



động một vấn nạn xã hội mà mọi người đang đối diện.

Thành phố San Jose đã từng được tuyên dương với thành tích an toàn trong 10 đô thị có mức độ dân số trên một triệu người. Nay thì vị trí đó không còn nữa. Từ năm 2008, cuộc khủng hoảng địa ốc lan rộng thành khủng hoảng tài chính toàn cầu, khiến cho kinh tế khắp nơi tuột dốc thê thảm, làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của biết bao gia đình. Các hãng xưởng sa thải công nhân vì sự sụt giảm nhu cầu sản xuất. Đến các cơ quan chính quyền cũng phải cho nhân viên nghỉ việc, kể cả cảnh sát và nhân viên cứu hỏa, trong tiến trình giải quyết sự thâm thủng ngân sách. Thống kê cho thấy tỉ số thất nghiệp trên toàn quốc vẫn ở mức 9% trong mấy năm qua mà chưa có dấu hiệu phục hồi. Khi không có công ăn việc làm một thời gian dài, mọi người đều cắt giảm chi tiêu. Có người phải bán xe dù là phương tiện cần thiết. Có người không tiền trả cho ngân hàng sau ba

tháng thì nhận được giấy mời ra khỏi nhà.... Có biết bao thảm cảnh cho mỗi gia đình! Có biết bao tệ trạng cho xã hội! Có biết bao nguy hiểm trên khắp đường phố! Sau cái chết oan nghiệt của Cindy, mọi người càng cảm thấy bất an khi những hung tin dồn dập gây chấn động từ miền Bắc tới miền Nam Cali.

Sáng Thứ tư, ngày 5 tháng 10 năm 2011, một vụ giết người hàng loạt xảy ra ở Permanente Quarry tại Cupertino, một thành phố nằm cạnh San Jose, làm 3 người chết và 7 người khác bị thương. Sau đó hung thủ bỏ chạy tới bãi đậu xe của công ty HP định cướp xe, bị chống cự, hấn bắn người phụ nữ bị thương rồi bỏ trốn. Cảnh sát và các toán Đặc nhiệm SWAT truy tìm đến sáng hôm sau thì bắt được nghi phạm. Tối chiều Thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2011, lại nổ súng cuồng loạn ở Nam Cali, làm 6 người chết và 3 người bị thương nặng. Tiếp theo là những vụ nổ súng chết người tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố chúng ta. Từ đầu năm tới nay đã có gần 40 người thiệt mạng vì súng đạn. Tuy nhiên, mọi người hãy bình tĩnh, vì thành phố San Jose vẫn còn an toàn hơn những nơi khác.

Tạp chí Forbes trong số mới đây có liệt kê danh sách của nhiều thành phố “bạo lực” nhất ở Hoa Kỳ. Sau đây là 5 thành phố gây nhiều sợ hãi nhất nước Mỹ:

1. Anchorage, Arkansas. Thành phố có dân số 313 ngàn người. Tỷ lệ bạo hành tội ác đã ở mức 813 vụ cho mỗi 100 ngàn dân trong năm 2010.

2. Flint, Michigan. Thành phố có dân số 419 ngàn người. Tỷ lệ tội ác là 827 vụ trên 100 ngàn dân.

3. Springfield, Illinois. Đây là Thủ đô của Tiểu bang với dân số 206 ngàn người. Tỷ lệ tội ác là 857 vụ trên 100 ngàn dân. Trên 66% dân số thành phố là những người dưới 40 tuổi.

4. Memphis, Tennessee. Thành phố có dân số 1 triệu 3 trăm ngàn người. Tỷ lệ tội phạm lên ►

- ▶ đến 1,006 trên 100 ngàn dân. Với 19.1% dân số là những người có mức lương dưới 22 ngàn Mỹ kim cho một gia đình 4 người.

5. Detroit, Michigan. Thành phố đứng đầu bảng tội ác. Thủ đô của nền kỹ nghệ làm xe hơi ở Hoa Kỳ với đại bản doanh của ba công ty làm xe hơi GM, Ford và Chryslers. Thành phố có dân số 1 triệu 9 trăm ngàn người. Tỷ lệ tội phạm là 1,111 trên 100 ngàn dân. Một số đông cư dân đã di chuyển ra khỏi thành phố, tìm việc nơi khác. Còn lại phần lớn là những người nghèo, khó khăn trong cuộc sống. Cho nên mức tội phạm của thành phố này rất cao.

Do tình trạng thâm thủng ngân sách của chính quyền Tiểu bang và Liên bang, các nhà tù không còn khả năng cấp dưỡng cho quá đông tù nhân, nên nhiều tội phạm đã được trả tự do sớm hơn án lệnh. Đây là thành phần rất nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra còn tệ nạn cờ bạc, xì ke ma túy, trộm cướp giết người, lan tràn khắp nơi. Vì thế, chúng ta cần phải thận trọng hơn trong những sinh hoạt hàng ngày. Sự an toàn cho bản thân và gia đình rất cần thiết. Nên quan tâm trong vấn đề nhà cửa, xe cộ, ...

Nhà cửa nên khóa cẩn thận và kiểm tra lại trước khi đi làm hoặc đi ngủ, nhất là các cửa sổ. Lưu ý những chiếc xe lạ thường đậu trước nhà mình. Không mở cửa cho người lạ mặt vào nhà với bất cứ lý do gì. Không nên để nhiều đồ đạc trước cửa nhà khiến kẻ gian dòm ngó. Đừng để cỏ mọc cao quanh nhà. Đừng để ghế cao hay thang ngoài nhà. Có nuôi chó thì rất tốt. Nên gắn hệ thống báo động.

Cửa xe phải khóa ngay sau khi ngồi vào tay lái. Không nên ngồi ăn uống hay làm việc linh tinh trong xe. Khi bước ra khỏi xe phải lấy theo chìa khóa. Không nên dừng lại trò chuyện với người lạ mặt qua đường, hoặc cho họ quá giang. Đừng bóp còi khi thấy người lái xe chạy ẩu qua mặt. Đừng nhả đèn nhắc nhở khi thấy có xe

không mở đèn chạy ban đêm. Có khi họ cố ý để rồi cảm ơn người bạn tử tế bằng mấy phát đạn ân tình.

Chúng ta nên có một cái điện thoại di động (cellphone) để trong những trường hợp khẩn cấp có thể nhanh chóng liên lạc với người thân, bạn bè, hay cảnh sát giúp đỡ. Khi sử dụng ĐTDĐ cũng cần lưu ý những việc sau đây: Đừng gọi khi máy đang charge điện để tránh tai nạn vì máy nóng phát nổ. Khi đang đổ xăng, không dùng ĐTDĐ vì có thể gây hỏa hoạn, nên tắt máy xe, mang theo chìa khóa, cùng mọi người bước ra ngoài xe. Đừng bao giờ gọi lại khi thấy số vùng xa lạ mà mình không quen biết, có khi sẽ bị hảng điện thoại tính tiền lệ phí rất cao không trả nổi. Nếu bị mất ĐTDĐ, báo cáo ngay Model # và Series # cho công ty để họ lock máy thì kẻ trộm không dùng được. Những con số này ở phía sau máy nằm bên dưới cục pin, nên ghi lên một tờ giấy lưu giữ, hoặc bấm *#06#.

Ngoài ra, còn có những cuộc bắt cóc xảy ra ngay cả ban ngày. Sau đây là những mẹo vặt giúp bạn tự bảo vệ bản thân, đặc biệt là phụ nữ:

1. Khi bị kẻ lạ tấn công, bạn phải chống cự và tìm mọi cách để thoát khỏi sự uy hiếp đó. Nếu hấn đứng gần, bạn dùng cùi chỏ thúc mạnh vào đối phương, hoặc dùng đầu gối đá vào hạ bộ. Nếu hấn có một khẩu súng và bạn chưa bị khống chế, cứ bỏ chạy theo hình chữ chi, cong queo, rồi la lớn cầu cứu. Hấn chỉ bắn trúng mục tiêu di động có 4 trên 100 lần. Nếu bị quăng lên thùng xe, bạn hãy đạp văng cái đèn đuôi nằm ở hai bên góc, rồi thò cánh tay ra khỏi cái lỗ đèn mà vẫy liên tục. Người khác sẽ thấy và cứu bạn. Nếu tên cướp chỉ yêu cầu đưa cái bóp hoặc xách tay, bạn hãy quăng nó thật xa và chạy nhanh về hướng khác. Thường thì hấn quan tâm đến tài sản muốn đánh cắp hơn chính bạn.

2. Nếu vô ý không khóa cửa xe, kẻ gian mở cửa vào ngồi bên trong với một khẩu súng chĩa

vào đầu bạn. XIN ĐỪNG LÁI XE ĐI theo yêu cầu của bạn. Bạn nên bình tĩnh nổ máy xe và lao vào bất cứ vật cản trở phía trước, nhằm phá hỏng xe và tạo thương tích cho bạn. Cái bao hơi sẽ cứu bạn. Sau đó, bạn mở cửa xe, lao ra ngoài rồi chạy nhanh cầu cứu. Thà bị thương hay gục chết tại chỗ còn hơn là bạn để cho tên khốn nạn đó hành hạ thân xác đến hơi thở cuối cùng, rồi hắt ném xác bạn ở một nơi hoang vắng.

3. Khi bạn lên xe ở một bãi đậu xe nên quan sát chung quanh. Coi chừng kẻ gian ngồi trên ghế xe gắn sát với cửa xe của bạn, nhất là đậu bên cạnh xe tải lớn. Nhiều tên giết người tấn công nạn nhân bằng cách kéo họ vào trong xe tải của chúng khi bạn đang mở cửa lên xe mình. Bạn nên đi ngược vào trong chợ hoặc nơi làm việc nhờ người giúp mình ra xe khi thấy có sự đe dọa nơi bãi đậu xe. Thà được an toàn hơn là sợ làm phiền người khác.

4. Không nên dừng lại bên đường với người xa lạ. Có những tên giết người hàng loạt rất đẹp trai, ăn nói lịch sự, bước khập khểnh hay chống gậy trên đường, và thường xin giúp đỡ vào xe bạn hoặc với xe của bạn. Đó là lúc bạn ra tay bắt cóc các nạn nhân.

5. Gần đây, có tên giết người đã thu bằng tiếng khóc con nít để dụ các bạn ra khỏi nhà. Đừng bao giờ mở cửa, dù ban ngày hay đêm. Nếu muốn làm việc thiện, bạn chỉ cần gọi báo tin cho cảnh sát.

Còn rất nhiều thủ đoạn gian ác, những cạm bẫy khó lường mà kẻ gian đang rình rập chờ đợi con mồi của chúng. Cho nên, chúng ta luôn luôn cẩn thận khi ra đường, nhất là phải cảnh giác ở bãi đậu xe. Không có gì quý báu bằng mạng sống của con người. Chúng ta cần bảo vệ bản thân và cương quyết tránh rơi vào bàn tay tàn bạo của bọn ác quỷ. Mặc dù, có những tai nạn như là một định mệnh quá khắc nghiệt, phủ phàng.



Việc gì đến sẽ đến. Chúng ta hãy can đảm đối diện với sự thật, bằng lòng với hiện tại, tin tưởng một ngày mai tươi sáng. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận thử thách với mọi trở ngại, bất trắc trên đường. Có ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao? Xin hãy sống một đời người có ý nghĩa, biết yêu thương, biết tha thứ, biết làm đẹp cuộc đời và xã hội. Đừng để lòng ích kỷ, ganh tị, tham lam, thù hận làm vẩn đục tâm hồn. Những kẻ thù này thường làm cho gia đình đổ vỡ, bạn bè xa lánh, cộng đồng tan nát và sẽ nhận chìm cái ta trong bể khổ trầm luân. Một cuộc sống bình an và hạnh phúc vẫn luôn mở ngõ. Chúng ta hãy bước vào một ngày mới chứa chan nắng ấm tình người.

San Jose, ngày 15 tháng 11 năm 2011

(Tài liệu được sưu tầm trên mạng và báo chí)